



Thông báo này được đăng bằng tiếng Anh, Русский, Soomaali, Español, 简体中文, Tiếng Việt tại <https://go.usa.gov/xtBQC>.

Ngày 23 tháng 8 năm 2022

Đến: Những Nhà Cung Cấp và Các Thực thể Quản Lý Hồ Sơ  
(Case Management Entities – CMEs)

Từ: Anna Lansky, Phó Giám đốc, Văn phòng Dịch vụ Người khuyết tật  
Phát triển Oregon (Office of Developmental Disabilities Services - ODDS)  
Chủ đề: Cập nhật Dự án Compass

Chúng tôi đã đạt được một cột mốc quan trọng trong Compass Project (Dự án Compass) với việc thực thi mức giá vào ngày 1 tháng 7. [Cảm ơn quý vị, một lần nữa](#), vì công việc của quý vị đã tạo nên sự thành công này. Tôi rất phấn khởi được thông báo cho quý vị biết về những gì sẽ diễn tiến kế tiếp.

### **Giờ làm việc tại nhà**

Chúng tôi đang trì hoãn dựa trên số giờ có sẵn cho những người sống trong nhà riêng hoặc gia đình của họ đối với việc Đánh giá Nhu cầu Oregon (Oregon Needs Assessment - ONA) và các nhóm dịch vụ. Chúng tôi sẽ cho quý vị biết khi tiến trình cho việc này trở nên rõ ràng hơn.

Lý do của sự chậm trễ: Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid đã khuyên ODDS nên chi tiêu toàn bộ ngân khoản tài trợ từ Đạo luật Kế hoạch Cứu hộ Hoa Kỳ (American Rescue Plan Act - ARPA) trước khi thực hiện những thay đổi này. Chúng tôi cần ủng hộ việc duy trì các yêu cầu về nỗ lực của ARPA.

### **Mô hình cơ quan chăm sóc tại nhà để hỗ trợ cuộc sống cộng đồng**

Chúng tôi đã nhận được phản hồi tuyệt vời về mô hình cơ quan chăm sóc tại nhà tại các phiên làm việc và các ủy ban tư vấn về quy tắc gần đây của chúng tôi. Đây là kết quả của các cuộc họp này:

- Chúng tôi đang tiến tới việc thực thi cơ quan mô hình tiêu chuẩn bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Các quy tắc lâu dài do chúng tôi đề xuất sẽ phản ánh những gì chúng tôi đã nghe được trong các cuộc họp này.

- Chúng tôi hy vọng các quy tắc lâu dài của cơ quan mô hình tiêu chuẩn sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 12 năm 2022.
- Chúng tôi cần thêm thời gian để triển khai cơ quan mô hình chủ sử dụng lao động, trước đây được gọi là “cơ quan với sự lựa chọn” trong Dự luật 1548 của Thượng viện.
- Chúng tôi đang tạm dừng việc xây dựng quy tắc xung quanh cơ quan mô hình chủ sử dụng lao động để tiếp nhận thêm phản hồi từ các đối tác của chúng tôi về mô hình này.

### **Tái thiết kế ISP**

ODDS đang tái phát động việc tái thiết kế Kế hoạch Hỗ trợ Cá nhân (Individual Support Plan - ISP) với các nhà thầu mới. Mục tiêu chính của dự án này là nhằm cải thiện quy trình lập kế hoạch và tài liệu. Điều đó sẽ:

- Làm cho quy trình dễ dàng hơn để cho tất cả mọi người sử dụng và hiểu biết.
- Tạo ra một quy trình và tài liệu để đại diện hữu hiệu hơn cho mỗi người, nhu cầu và mục tiêu của họ.
- Lắng nghe những tiếng nói và quan điểm đa dạng.
- Đưa ra nhiều lựa chọn hơn về cách lập kế hoạch và cách lập hồ sơ.

Nhóm tái thiết kế ISP sẽ tổ chức các cơ hội để chia sẻ các suy nghĩ của quý vị. Chúng tôi dự định sẽ chia sẻ nhiều hơn với quý vị về quy trình này vào tháng 10.

### **Dòng thời gian của các đề mục khác**

Dưới đây là bản cập nhật về các thời điểm của một số việc khác mà chúng tôi đang làm để cải thiện hệ thống của chúng ta. Điều này có thể thay đổi vì các thời điểm phụ thuộc vào ngân khoản tài trợ, phát triển pháp lý, hoạch định chính sách, phê duyệt lập pháp và các yếu tố khác.

- Trong suốt năm 2023, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để cập nhật chính sách và các mô hình mức giá cho các dịch vụ hỗ trợ cuộc sống. Chúng tôi hy vọng sẽ hoàn thành việc này trong tương lai vào năm 2023.
- Vào năm 2023, chúng tôi sẽ bắt đầu triển khai các mô hình thanh toán tiền chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em dựa trên ONA. Mục tiêu của chúng tôi là thực hiện các mô hình này vào đầu năm 2024 tùy thuộc vào ngân khoản tài trợ.
- Chúng tôi chưa xác định khi nào chúng tôi sẽ cập nhật các khoản thanh toán tiền chăm sóc nuôi dưỡng người lớn.

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng gửi email đến [ODDS.info@odhsoha.oregon.gov](mailto:ODDS.info@odhsoha.oregon.gov).

Trân trọng,

Anna Lansky,  
Phó Giám đốc  
Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển

*Thông báo của Giám đốc ODDS trước đây có sẵn tại*  
<http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

*Theo dõi chúng tôi trên Facebook @ oregonDHS.IDD hoặc twitter @OregonODDS và khám phá trang web của chúng tôi.*

Quý vị có thể nhận tài liệu này bằng các ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi braille hoặc định dạng mà quý vị ưa thích. Liên hệ với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển Oregon theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận các cuộc gọi dưới tất cả các hình thức dịch vụ chuyển tiếp cho những người Khiếm thính, khiếm thị-khiếm thính, khiếm thính hoặc có khuyết tật phát âm. Để biết thêm thông tin về các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, hãy truy cập [www.oregonrelay.com](http://www.oregonrelay.com) hoặc [www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers](http://www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers).